

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยง

\*\*\*\*\*



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยง

- ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)
- ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่อง กระทู้ถาม
- ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
๔.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเทศบาลตำบลต้นหยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องที่เสนอใหม่  
๕.๑ ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นหยง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)  
๕.๒ ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นหยง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)
- ระเบียบวาระที่ ๖ - เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นยาง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นยาง

1.รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายฤกษ์ เบ็ญฮาวัน	ประธานสภาเทศบาล	ฤกษ์ เบ็ญฮาวัน	
2	นายอัปโตรอชิง กานา	รองประธานสภาเทศบาล	อัปโตรอชิง กานา	
3	นายชอมะ อาแว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	ชอมะ อาแว	
4	นางสุฮายา ดอเลาะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	สุฮายา ดอเลาะ	
5	นายกิตติศักดิ์ อาแว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	กิตติศักดิ์ อาแว	
6	นายมูหามะ เจะแวง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	มูหามะ เจะแวง	
7	นายหุเซ็ง วาเด็ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	หุเซ็ง วาเด็ง	
8	นายหามะ วานี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	หามะ วานี	
9	นายอับลูเลาะ เจะโวะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	อับลูเลาะ เจะโวะ	
10	นายมาหามะ มะลี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	มาหามะ มะลี	
11	นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา	เลขานุการสภาเทศบาล	เจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา	

2.รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ที่ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอิสมาแอ มะมิง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		

3.รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ที่ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

#### 4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสาเหมุหามัด อัลอิตรุส	นายกเทศมนตรี	สาเหมุหามัด อัลอิตรุส	
2	นายไชยิตอับดุลฮาгим อัลยุฟรี	รองนายกเทศมนตรี	ไชยิตอับดุลฮาгим อัลยุฟรี	
3	นายรอมือลี เจะแล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	รอมือลี เจะแล	
4	นายمامู มะ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	مامู มะ	
5	นางกาญจณี อินบุญส่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กาญจณี อินบุญส่ง	
6	นายฮาดี หนีแหละหมัน	นักทรัพยากรบุคคล	ฮาดี หนีแหละหมัน	
7	นางพรทิพย์ บุญบูรณกิจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรทิพย์ บุญบูรณกิจ	
8	นายยุกต์ ราชนุ้ย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ยุกต์ ราชนุ้ย	
9	นางมารียม แวนิ	นักวิชาการศึกษา	มารียม แวนิ	
10	นางสาวไสนับ เปาะโซะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ไสนับ เปาะโซะ	
11	นางสาวตอหิเราะ ลาเต๊ะ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ตอหิเราะ ลาเต๊ะ	
12	นางสาวซาบีเราะ บาโงแล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ซาบีเราะ บาโงแล	
13	นางสาวมารียะห์ ลาเตะ	ประชาชน	มารียะห์ ลาเตะ	
14	นางเสาวเต๊ะ ปี	ประชาชน	เสาวเต๊ะ ปี	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุม นายฤกษ์ เบ็ญฮาวัน ประธานสภาเทศบาลตำบลตันหยง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ประธานสภา ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการสภา

รายงานตัวต่อประธานสภาเทศบาล และแจ้งว่าบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้จัดทำเป็นเอกสารและให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจแล้วเสร็จ โดยได้สำเนาแจกจ่ายสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบมีข้อผิดพลาดหรือไม่เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ประธานสภา

สอบถามที่ประชุมสภาเทศบาล ว่ามีผู้ใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอแก้ไขอีก จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

4.1 รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลตันหยง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ประธานสภา

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ

นายหุซัยง วาเด็ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คณะกรรมการแปรญัตติกล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาเทศบาล และได้รายงานมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้

1. ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติร่าง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นหยง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. รวม ระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลต้นหยง ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติร่างเทศ บัญญัติเทศบาลตำบลต้นหยง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จึงมีมติ ให้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ นี้ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปร ญัตติพิจารณา
2. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นหยง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
3. ไม่มีการขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการสงวนคำแปร ญัตติใดๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

สั่งพักการประชุมชั่วคราว เวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นหยง เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ

ประธานสภา

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลต้นหยง ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา

กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาเทศบาลตำบลต้นหยง และได้ชี้แจงระเบียบข้อ กกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ข้อ 51 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ เป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ประธานสภา

เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติและ คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นหยง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ตามร่างเดิมประธานสภาฯ ได้ส่งให้

คณะกรรมการแปรรูปคดีพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นยาง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 อีกทั้งไม่มีการขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปคดี และไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุม ซึ่งปรากฏว่ามีจำนวน 10 คนครบองค์ประชุม จึงขอมติจากที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นยาง ในการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นยาง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นยาง เสนอมา โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และให้ผ่านวาระที่ 2 นี้ไปสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

โดยการให้ยกมือขึ้นพันศรัษะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน 0 เสียง
งดออกเสียง	จำนวน 1 คน

ประธานสภา

เลขานุการสภา

5.2 ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นยาง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 วาระที่ 3 ขึ้นเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลต้นยาง ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาเทศบาลตำบลต้นยาง และได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีมติให้มีการอภิปรายในวาระสามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงได้นับองค์ประชุม ปรากฏว่า มีจำนวน 10 คนครบองค์ประชุม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นยาง ในการเห็นชอบตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นยาง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นยาง โดยการให้ยกมือขึ้นพันศรัษะ

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ	จำนวน 9 เสียง
ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ	จำนวน 0 เสียง
งดออกเสียง	จำนวน 1 คน

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

ประธานสภา

กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นยางและผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลต้นยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และปิดประชุมเวลา  
14.30 น.

(ลงชื่อ) เจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลต้นยาง